

Tăng cường đối ngoại - điểm tựa cho đầu tư phát triển

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực, công tác đối ngoại giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thu hút đầu tư. Đây là hướng phát triển quan trọng của Thái Bình trong giai đoạn mới.



Khu công nghiệp Liên Hà Thái Bình được quy hoạch phân khu có diện tích lớn đáp ứng những dự án quy mô.

Quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Bình đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động đối ngoại, tạo tiền đề thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; trong đó, chú trọng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng hợp tác hữu nghị với các nước, đặc biệt là các nước ASEAN, được thể hiện bằng việc ký kết các văn bản hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực hai bên quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay Nhụ Bu Ly (Lào), thành phố Yeongju (Hàn Quốc), tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc),

thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức với Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng Thái Bình phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Hải đoàn 38 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, thành phố Hải Phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới trên biển theo quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết giữa các lực lượng. Tỉnh Thái Bình đã có những chủ trương, giải pháp khai thác, phát triển kinh tế biển, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế, nhất là huy động tổng hợp các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Đại tá Tổng Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình cho biết: Chúng tôi chú trọng hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải

sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới biển. Xác định ngư dân đóng vai trò là "cột mốc sống" trên biển. Đây chính là một trong những giải pháp hữu hiệu, vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo song tình hình thế giới, khu vực có diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, hơn lúc nào hết cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thu hút đầu tư để phát triển. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho

biết: Thái Bình luôn xác định nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; do vậy, việc thu hút đầu tư vào tỉnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với quan điểm nhà đầu tư thành công trên địa bàn Thái Bình chính là động lực phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các bộ, ngành trung ương trong việc giới thiệu, điều phối các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ về địa phương để tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác, địa phương nước ngoài, trước hết là quan hệ hợp tác hữu nghị (cấp địa phương) với một số tỉnh của Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc; đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu, duy trì và phát huy các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, ASEAN, hướng tới những thị trường mới như Nam Mỹ, Châu Phi; thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức. Trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thâm nhập, mở rộng thị trường quốc tế.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố lân cận, trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác với các địa phương đã ký kết (Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam); phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình.

DƯƠNG LÊ
(Thành phố Thái Bình)

Giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" qua hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

Tuổi trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, tự do, được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước phải đánh đổi cả máu xương mới có được. Ý thức được điều đó, thời gian qua, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được đoàn thanh niên các cấp xem là hoạt động trọng tâm, tổ chức thực hiện xuyên suốt.

Những ngày tháng 7, cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Đoàn Thanh niên xã Thanh Tân (Kiến Xương) đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho buổi lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ cụm xã Thanh Tân vào tối ngày 26/7. Anh Trần Mạnh Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên xã chia sẻ: Chăm sóc cho nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ luôn sạch đẹp là hoạt động được đoàn viên, thanh niên địa phương duy trì thường xuyên. Thiết bị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên xã đã vận động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" của địa phương và của Huyện đoàn. Tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ cụm xã Thanh Tân và được nghe câu chuyện của các cựu chiến binh, đoàn viên Nguyễn Huy Hoàng, xã Thanh Tân chia sẻ: Tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thế hệ đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội; kế thừa truyền thống hào hùng để xây dựng quê hương, đất

nước ngày càng giàu đẹp hơn.

"Đền ơn đáp nghĩa" là một trong những hoạt động trọng điểm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Do đó, những năm qua, Thành đoàn Thái Bình luôn đưa hoạt động này vào hầu hết các chương trình, hoạt động như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày chủ nhật xanh... Trao đổi về các hoạt động trong tháng tri ân năm nay, chị Bùi Thị Thành Huyền, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết: Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức vệ sinh đến thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ; tặng quà các cựu thanh

niên xung phong, người có công với cách mạng, gia đình chính sách... Các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cấp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân; thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia. Bà Trần Thị Sâm, vợ liệt sĩ Vũ Bá Ân, tổ 5, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn quan tâm, động viên, nhất là mỗi dịp lễ, tết. Dịp 27/7 hàng năm, các đoàn viên, thanh niên đến nhà thăm hỏi, động viên, tôi vui và ấm áp vô cùng.

Bằng những hành động thiết thực, tình cảm chân thành nhất, tuổi trẻ Thái Bình đang thể hiện sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Hàng năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh

tăng hàng nghìn suất quà; hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở; tổ chức nhiều cuộc khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách. Cùng với đó, nhiều cơ sở đoàn tổ chức tọa đàm, gặp gỡ nhân chứng, nói chuyện truyền thống, tổ chức hành trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ để giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ.

Những hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" được duy trì đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh. Niềm tự hào về lịch sử dân tộc đã và đang tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay nỗ lực nhiều hơn, xứng đáng với sự hy sinh của biết bao anh hùng đã ngã xuống.

KUÂN PHƯƠNG



Thanh niên, sinh viên ngành y tế Thái Bình khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách xã Thụy Hưng (Thái Thụy).

Tạo thuận lợi cho người dân trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp

Trước nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) rất lớn của người dân, ngành tư pháp đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tích cực chuyển đổi số... nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC với mục tiêu giải quyết nhanh gọn, chính xác, đúng quy định.

Anh Phan Văn Nhật, xã Tân Phong (Vũ Thư) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xin cấp LLTP. Sau khi được nhân viên hướng dẫn cách đăng ký nộp hồ sơ cấp phiếu LLTP trực tuyến, anh đã tự thực hiện ngay trên điện thoại thông minh của mình và

nộp thành công chỉ sau vài phút. Anh Nhật chia sẻ: Thời gian trước tôi rất ngại đến cơ quan nhà nước làm TTHC; nay được cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ cấp phiếu LLTP bằng hình thức trực tuyến và đăng ký nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

công ích sẽ rất thuận tiện, giảm chi phí, thời gian đi lại và chờ đợi, tôi thấy rất vui trước những cải cách thiết thực phục vụ người dân.

Trong các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thì TTHC cấp phiếu LLTP luôn chiếm số lượng lớn. Ông Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở

Tư pháp cho biết: Để tạo thuận lợi cho người dân, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phiếu LLTP thông qua dịch vụ công trực tuyến. Quy trình cấp phiếu LLTP qua dịch vụ công trực tuyến quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện TTHC, quy định rõ thời hạn giải quyết của từng bộ phận trong quá trình xử lý hồ sơ, giúp nâng cao trách nhiệm của công chức, rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC cho công dân. Cùng với đó, Sở Tư pháp tích cực thực hiện các quy định của trung ương, ngành và địa phương về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và một số nội dung liên quan đến Đề án 06 lĩnh vực tư pháp. Cấp phiếu LLTP là 1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06. Sở Tư pháp đã nâng cấp đồng bộ hệ thống trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận tiếp



Người dân giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhờ đó đã khuyến khích cá nhân, tổ chức ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đăng ký giải quyết TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời bảo đảm tiến độ việc chuyển đổi số toàn diện, hướng đến nền hành chính minh bạch. Trong công tác LLTP, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp rà soát, xác minh thông tin về điều kiện đương nhiên được xóa án tích của người yêu cầu cấp phiếu LLTP gửi tòa án, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và cập nhật vào phần mềm "Hệ thống quản lý LLTP dùng chung" của Bộ Tư pháp 4.120 thông tin LLTP từ các cơ quan tòa án, công an, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Trung tâm LLTP quốc gia và các đơn vị khác trong cả nước gửi đến... Từ tháng 1/2023 đến ngày 31/5/2023, Sở tiếp nhận 9.183 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP, 1.142 hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, 5.449 hồ sơ đăng ký cấp trực tuyến; đã cấp 8.918 phiếu LLTP, trong đó: 4.824 phiếu LLTP số 1, 4.094 phiếu LLTP số 2, trả đúng và trước hạn 8.610 phiếu LLTP, chiếm 96,5%.

Theo Luật Lý lịch tư pháp, phiếu LLTP là giấy tờ pháp lý chứng minh công dân có hay không có án tích, là công cụ pháp lý quan trọng hỗ trợ các cơ quan nhà nước, tổ chức

chính trị - xã hội trong quản lý dân cư, quản lý xã hội. Phiếu này chỉ được cấp theo các yêu cầu đặc biệt theo đúng quy định của pháp luật. Phiếu LLTP hiện có 2 mẫu: phiếu số 1 sẽ ghi không có án tích đối với những trường hợp án tích đã được xóa, phiếu số 2 ghi đầy đủ án tích dù đã được xóa hay không được xóa. Phiếu số 2 chỉ cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cá nhân, không phục vụ cho các mục đích khác. Thế nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn yêu cầu trong hồ sơ tuyển dụng phải có phiếu số 2 khiến một số thời điểm lượng người tới Sở Tư pháp xác minh LLTP tăng đột biến. Ngành tư pháp không khuyến khích việc yêu cầu cấp phiếu LLTP không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cấp phiếu LLTP trên hệ thống thông tin đại chúng, tăng cường trang bị hệ thống trang thiết bị phục vụ nhu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu LLTP và cấp phiếu LLTP. Bố trí đủ nhân lực giải quyết TTHC cấp phiếu LLTP trên địa bàn, duy trì, phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh thông tin LLTP. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị, thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC, qua đó nâng cao chỉ số hài lòng, tạo sự tin tưởng của người dân đối với cơ quan nhà nước.

TRỊNH CƯỜNG

Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thái Bình

Trường Đại học Thái Bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường.

Trong 3 tháng qua, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) đã tổ chức khảo sát, đánh giá 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Thái Bình, gồm: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; kế toán; kinh tế; quản trị kinh doanh. Nội dung khảo sát, đánh giá về đội ngũ cán bộ, giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, kết quả nghiên cứu khoa học, cấu trúc chương trình đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra, một số điểm mạnh, hạn chế của mỗi chương trình. Kết quả, 4/4 chương trình đạt yêu cầu để được công bố tiêu chuẩn quy định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng. Đây là động lực để Trường Đại học Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo còn lại của nhà trường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quy định, từng bước xây dựng Trường thành trường đại học ứng dụng, cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực ngành kinh tế, kỹ thuật chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã công bố, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo cho lãnh đạo Trường Đại học Thái Bình và đại diện các bộ, ngành liên quan.

QUYNH LƯU

ĐÔNG HUNG 6 tháng đầu năm tiếp nhận, giải quyết trên 57.000 hồ sơ thủ tục hành chính

6 tháng đầu năm 2023, huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

THU HIỀN